

ด่วนที่สุด
ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๕๗/๗๙



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรมมหาราช ขย ๓๖๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ ๓๓๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๔๖๙

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระงับเหตุรำคาญ และระงับการลักลอบเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเข้าระงับเหตุรำคาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำเกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพ และสุขภาพของประชาชน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภออย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๔๔-๘๒๒๒๐๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๕๖๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๐๙๒๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีภารกิจไฟป่าและหมอกควัน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระงับเหตุรำคาญและระงับการลักลอบเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเข้าระงับเหตุรำคาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและสุขภาพของประชาชน ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภออย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th